

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trương Phước Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015

Sáng ngày 9/9/2015 đồng chí Trương Phước Anh – Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2015 và triển khai công tác tháng 9 năm 2015. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc. Sau khi nghe Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015. Ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Trương Phước Anh – Giám đốc Sở đã có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với dự thảo nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015. Nhìn chung, trong tháng 8 các phòng, ban, chi cục, trung tâm đã chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành nhất là trên các lĩnh vực kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Theo dõi tình hình thời tiết, mực nước ở các công trình thủy lợi; công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác phát triển nông thôn.

2. Trong tháng 9 năm 2015 ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cần quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Trồng rừng thay thế ở các huyện phía Đông, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo vệ rừng giữa Kiểm lâm với UBND xã, Xây dựng phương án cháy rừng năm 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Đông xuân năm 2015-2016, Đăng ký danh sách tinh giảm biên chế. Yêu cầu các phòng, ban, chi cục, trung tâm chủ động triển khai công việc, cụ thể như sau:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

+ Phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác tham mưu cho Sở về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016.

+ Cùng với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các dự án quy hoạch đang dở dang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Chuẩn bị báo cáo 9 tháng của ngành.

+ Cùng phòng Nông nghiệp và các ngành liên quan rà soát bổ sung quy hoạch mía cho nhà máy si rô cô đặc Đường Vạn Phát huyện Krông Pa.

- Phòng Nông nghiệp:

+ Tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2015.

+ Chuẩn bị nội dung hội nghị Tổng kết vụ mùa năm 2015 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân năm 2015-2016 kết hợp công tác phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thanh tra Sở:

+ Tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt theo hướng khắc phục tình trạng phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật giả gây thiệt hại cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Trước tình trạng trên tham mưu xây dựng cho ngành những biện pháp khắc phục và nêu những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

+ Chủ động tham mưu cho Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ:

+ Tiếp tục thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, xét đề nghị nâng lương thường xuyên, thực hiện chế độ hưu trí đối với CBCCVC, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

+ Tổng hợp Đề án tinh giảm biên chế cho toàn ngành.

+ Chuẩn bị kế hoạch hội thao khối thi đua các Sở, ngành kinh tế năm 2015.

+ Hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi cục Bảo vệ thực vật:

+ Kiểm tra tình hình tiêu chết do dùng thuốc bảo vệ thực vật ở một số địa phương để tuyên truyền cho người dân.

+ Thường xuyên nắm bắt tình hình phòng trừ sâu bệnh trên các trà lúa, dịch bệnh trên cây hồ tiêu, cà phê, mía, mì.

+ Kiểm tra một đậu Mexico, kiểm tra giống cây trồng nhập nội ngoài đồng ruộng, kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, theo dõi giống cây trồng nhập nội đưa vào địa bàn.

- Chi cục Thú y:

+ Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Xử lý, báo cáo kịp thời, đúng quy định khi có dịch bệnh xảy ra.

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ đối với các khu vực có nguy cơ phát dịch cao như: Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, nơi tập trung buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu giết mổ động vật ở các địa phương.

+ Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định. Tổ chức thực hiện công tác cấp, đổi

